

ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

Liên lạc:

Perry Cooper | Nhân viên Truyền thông Cấp cao của Cảng Seattle

(206) 787-4923 | cooper.p@portseattle.org

\$600,000 Dành cho các Dự án Môi trường Quận South King

Yêu cầu đóng góp theo tỉ lệ 2:1 mới để giảm bớt gánh nặng cho đơn vị được tài trợ

Các nhóm do cộng đồng lãnh đạo hiện có thể nộp đơn xin tài trợ của Cảng Seattle (Port of Seattle) để cải thiện môi trường địa phương ở các khu dân cư gần Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma (Seattle-Tacoma International Airport - SEA). Với việc triển khai chu kỳ thứ tư của Chương trình Tài trợ về Môi trường (Environmental Grants Program), các tổ chức phục vụ cộng đồng Burien, Des Moines, Federal Way, Normandy Park, SeaTac và Tukwila có thể nộp đơn xin tài trợ cho chỉ một năm với số tiền là \$20,000 hoặc tài trợ cho nhiều năm với số tiền lên đến \$60,000. Tổng cộng \$600,000 được dành cho chu kỳ này. Các dự án tiềm năng bao gồm cải thiện không gian công cộng, lắp đặt thiết bị hoặc tác phẩm nghệ thuật hoặc dự án khu dân cư hoặc các dự án quản lý môi trường trong các cộng đồng này của Quận South King. Các dự án phải diễn ra trên đất công. Các đề xuất phải được gửi muộn nhất là vào lúc 1:00 giờ chiều Thứ Hai, ngày 30 tháng 10 năm 2023.

“Chương trình Tài trợ về Môi trường của Cảng giúp đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng thanh thiếu niên và người nhập cư của chúng tôi bằng cách tài trợ cho các hoạt động ngoài trời về phục hồi môi trường sống và trồng cây, tham gia vào các chương trình đào tạo và giúp tài trợ cho nhu cầu tiếp cận ngôn ngữ và biên báo của công viên,” **Armaye Eshete, Giám đốc Điều hành, Phục vụ người Ethiopia của Washington, cho biết.** “Chúng tôi đã may mắn được hợp tác chặt chẽ với Cảng và Thành phố SeaTac để giúp các công viên của chúng tôi dễ dàng tiếp cận hơn, an toàn hơn và lành mạnh hơn cho tất cả người dân tận hưởng.”

“Quan hệ đối tác dựa trên sự công bằng đảm bảo rằng các lợi ích của một cảng công cộng sẽ đến với những cộng đồng nơi cần sự đầu tư nhiều nhất,” **Phó Chủ tịch Ủy ban Toshiko Hasegawa nói.** “Các khoản tài trợ về môi trường này cũng đạt được mức độ sâu sắc hơn về tính công bằng. Chúng đặt cộng đồng lên hàng đầu bằng cách hỗ trợ các dự án mà lãnh đạo địa phương muốn ưu tiên.”

Chương trình Tài trợ về Môi trường là một phần của Quỹ Tác động Cộng đồng Quận South King (South King County Community Impact Fund). Thông qua tài trợ và hợp tác với các tổ chức dựa vào cộng đồng, Chương trình Tài trợ về Môi trường mang các lợi ích từ Cảng trở lại cho các dự án nâng cao mức độ dễ sinh sống, cải thiện không gian xanh và phục hồi rừng ở các thành phố gần sân bay.

Các cộng đồng thuộc Quận South King phải chịu những tác động về môi trường không cân xứng do nhiều yếu tố, bao gồm lịch sử lâu dài về các tập tục sử dụng đất không công bằng và sự dịch chuyển kinh tế mà đã đẩy các cộng đồng bị thiệt thòi ngày càng xa hơn về phía nam.

Ban vận động chính sách đã giành được nguyên tắc đóng góp theo tỉ lệ 2:1

Cho đến năm 2023, luật tiểu bang yêu cầu các dự án phải đáp ứng yêu cầu đóng góp theo tỉ lệ 3:1 thì mới nhận được tiền tài trợ. Trong nhiều năm, Cảng đã xem đề xuất pháp lý nhằm giảm

yêu cầu đóng góp theo tỉ lệ 3:1 là ưu tiên pháp lý hàng đầu. Trong chu kỳ lập pháp của Bang Washington năm 2023, với sự tài trợ của Dân biểu Clyde Shavers và Dân biểu Tina Orwall, và sự vận động chính sách từ Ủy viên Cảng Seattle Hamdi Mohamed, Cảng đã vận động thành công cho việc giảm tỉ lệ đóng góp của địa phương mà những đơn vị nộp đơn là tổ chức phi lợi nhuận phải cung cấp thông qua SKCCIF xuống còn 2:1. Sự thay đổi này giảm bớt gánh nặng cho các đối tác được tài trợ và nâng cao khả năng của Cảng trong việc ký hợp đồng với các tổ chức dựa vào cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, hiệp hội và nhóm tình nguyện thực hiện những cải tiến công cộng ở các cộng đồng gần sân bay.

Cảng cung cấp một số cách để đáp ứng sự đóng góp này, bao gồm thời gian tình nguyện, giờ tiếp xúc với những người tham dự các sự kiện công cộng, giờ giáo dục, giá trị môi trường trọn đời của cây được trồng, giảm lượng khí thải carbon, đóng góp bằng hiện vật, đóng góp của các đối tác dự án và quyên góp tiền mặt.

Các tổ chức có thể nộp đơn cho cả lựa chọn tài trợ trong một năm và trong nhiều năm. Không có dự án nào là quá nhỏ. Nhân viên của Cảng gần đây đã tổ chức các buổi thông tin và sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ các đơn vị nộp đơn trong suốt quá trình mở đơn.

Tìm thêm thông tin về quy trình nộp đơn, bản ghi âm các buổi thông tin, tài liệu đề xuất và các dự án đã được tài trợ trước đó:

<https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-community-impact-fund-environmental-grants-program>

Quỹ Tác động Cộng đồng của Quận South King

Cảng đã thành lập [Quỹ Tác động Cộng đồng Quận South King](#) vào năm 2019 để tăng cơ hội cho các cộng đồng từ trước đến nay chưa được phục vụ đầy đủ, đa dạng về sắc tộc và văn hóa. SKCCIF là một cách mà Cảng hướng tới tầm nhìn của mình về sự phục hồi mang tính công bằng, sự bền vững về môi trường và chất lượng cuộc sống tốt. Quỹ sẽ trao \$10 triệu từ năm 2019 đến năm 2024. Nhiều dự án trong số này tăng cường việc hỗ trợ nộp đơn ở các cộng đồng không được phục vụ đầy đủ và không nói tiếng Anh, tuyển dụng cho các chương trình tiền học nghề và nghề hàng hải, xây dựng các khu vườn, làm sạch không gian công cộng và mở rộng giáo dục môi trường.

Gửi đề xuất Tài trợ về Môi trường của bạn muộn nhất là vào lúc 1:00 chiều Thứ Hai, ngày 30 tháng 10 năm 2023.